

Giới thiệu

"KBC – NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"



Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) được thành lập ngày 27/3/2002. Là doanh nghiệp khởi đầu mô hình phát triển Khu công nghiệp kết hợp với Đô thị - Dịch vụ - không những mang lại giá trị kinh tế cao cho đất nước, cho doanh nghiệp mà còn thể hiện giá trị xã hội sâu sắc. Đây là ý tưởng sáng tạo của Chủ tịch HĐQT KBC - ông Đặng Thành Tâm – người thuyền trưởng tài ba của con tàu KBC - người dám nghĩ dám làm và được coi là linh hồn của cả hệ thống khu công nghiệp KBC.

Ưu thế cạnh tranh nổi bật thời gian qua của KBC là phát triển KCN gắn liền với thu hút đầu tư công nghệ cao từ các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới. Hội tụ tất cả những tiềm năng, thuận lợi cùng vốn kinh nghiệm dày dặn, trong những năm gần đây, thành công vượt bậc của KBC tại các KCN là ước mơ cạnh tranh của các doanh nghiệp bất động sản khác. Bằng những hướng đi đúng đắn trong kinh doanh, cùng các chính sách bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, với 25 KCN hiện đại, có vị trí chiến lược trên toàn quốc được đặt tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, TP Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang ..., KBC hiện là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhất là thu hút đầu tư công nghệ cao từ các Tập đoàn nổi tiếng thế giới như: : LG Electronics, LG Display, LG Innotek, Foxconn, Goertek, Luxshare-ICT, Canon, JA Solar, Hanwha, Nippon Zoki, Crystal Martin, Lens...

TÂM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trong nhiều năm qua, song hành với các chiến lược phát triển kinh doanh, KBC luôn là doanh nghiệp tích cực và hết mình trong các công tác xã hội và hoạt động vì cộng đồng với nguồn ngân sách hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng. KBC đã được tặng Kỷ niệm chương “Nhân ái Việt Nam” cho các hoạt động tích cực giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam.

Tâm nhìn

Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp không gian làm việc, sống và sinh hoạt văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Sứ mệnh

KBC góp phần cung cấp cho xã hội một môi trường làm việc, môi trường sống và sinh hoạt Xanh, Sạch, Đẹp, Không Ông Khói, Không Ô Nhiễm Môi Trường thông qua việc cung cấp mặt bằng để xây dựng nhà máy, nhà xưởng trong các Khu công nghiệp Xanh và Hiện đại - Nơi hội tụ các Tập đoàn công nghệ cao, các Tập đoàn đa quốc gia trên thế giới đã và đang đến Việt Nam để đầu tư & xây dựng nhà máy.

KBC góp phần cung cấp cho xã hội quần thể những ngôi nhà mơ ước trong những khu đô thị mới cho các chuyên gia làm việc trong các khu công nghiệp, cho công nhân và cho người dân v.v.

KBC góp phần xây dựng quy trình quản trị công ty đúng đắn, sáng tạo, có thể được nhân bản ở nhiều doanh nghiệp khác nhằm giảm thiểu thiểu sót, đáp ứng mọi yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định pháp luật hiện hành nhằm tối đa hóa giá trị cho các cổ đông và tạo dựng một môi trường làm việc hài hòa, phát huy tính sáng tạo cho người lao động.

Giá trị cốt lõi

Thương hiệu KINHBAC CITY đã và đang được khẳng định vị thế cả ở trong và ngoài nước, với những giá trị cốt lõi sau:

- Sản phẩm, dịch vụ đa dạng, mang tính cạnh tranh cao và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và mọi yêu cầu khắt khe riêng biệt của từng khách hàng.
- Thu hút, kết nối, phục vụ mạng lưới khách hàng đa dạng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, điện tử, chế tạo máy, cơ khí chính xác.
- Đưa chính sách đầu tư của Việt Nam đến với các nhà đầu tư quốc tế trong suốt hơn 20 năm qua, ngày càng khẳng định năng lực thu hút vốn FDI dẫn đầu Việt Nam, tập trung vào các Tập đoàn công nghệ cao, các Tập đoàn đa quốc gia.
- Tạo ra hàng trăm nghìn công ăn việc làm cho người dân lao động từ trình độ phổ thông, đóng góp ngân sách cho các tỉnh, thành phố nơi KBC phát triển dự án nói riêng và quá trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đất nước nói chung.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông **ĐẶNG THÀNH TÂM** (sinh 1964) kỹ sư Hàng Hải (đại học Hàng Hải, Hải Phòng), từng công tác tại công ty vận tải biển Sài Gòn (1988-1996). Ông học thêm hai ngành luật, quản trị kinh doanh và có bằng cử nhân luật, cử nhân quản trị kinh doanh, Bằng Diploma of Business Management của Trường Henley - Anh Quốc.

Ông là một doanh nhân Việt Nam, được xếp hạng là người giàu nhất ở Việt Nam năm 2007 và thứ ba Việt Nam năm 2008, 2009 và 2010 dựa trên giá trị cổ phiếu sở hữu. Ông là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của các công ty đã niêm yết trên các sở giao dịch chứng

khoản Việt Nam: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.

Ngoài công việc kinh doanh, ông Đặng Thành Tâm còn là Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Lãnh đạo các doanh nghiệp đạt được nhiều thành tích nổi bật:

Cùng với Tập thể Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo được tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2006, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001 cùng nhiều Cờ Thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Thời gian qua, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP đã có những thành tích rất xuất sắc trong công tác và đã được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng: Được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba khi mới 5 năm tuổi. Đây là một danh hiệu vô cùng cao quý đối với một doanh nghiệp khi đó mới 5 tuổi; 7 năm liên tiếp (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) được tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Chính phủ; Đã được tặng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và của các Bộ Ban ngành Trung ương và địa phương; Là doanh nghiệp đại chúng có mã chứng khoán KBC đã lọt vào danh sách Top 10 mã chứng khoán uy tín nhất Việt Nam do Standard & Poor's (Tổ chức đánh giá tài chính hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ) bình chọn; Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cũng đã vinh dự nhận được rất nhiều danh hiệu, giải thưởng danh giá: trong đó tiêu biểu là Top 10 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt dành cho 10 thương hiệu nổi tiếng và đứng đầu mỗi ngành. KBC là đơn vị đứng đầu lĩnh vực Bất động sản của Việt Nam lọt vào TOP 10 Giải thưởng này; Giải thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ba nước Lào – Campuchia – Việt Nam; Cúp vàng “Văn hóa doanh nghiệp”; và là 1 trong 23 doanh nghiệp toàn ASEAN được tặng giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc nhất ASEAN 2010.

Thành tích của cá nhân:

Đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc; Được tặng 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Nhân kỷ niệm lần thứ 76 ngày sinh của Nhật Hoàng và 20 năm Nhật Hoàng đăng quang, đã được ngài Mitsuo Sakaba – Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam trao tặng Bằng khen của Nhật Hoàng và Kỷ niệm chương ghi nhận sự đóng góp to lớn vào sự phát triển của mối quan hệ Nhật – Việt và trở thành doanh nhân duy nhất của Việt Nam từ trước tới nay vinh dự nhận được phần thưởng cao quý này; Được tặng nhiều Bằng khen của các Bộ, ngành, UBND các Tỉnh, Thành, các Tổ chức, Hiệp hội; Nhiều năm liền được công nhận là Chiến sĩ Thi đua cơ sở và được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh năm 2008; Từ năm 2003 đến nay, liên tục giữ Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và Cúp Thánh Gióng; Được Đài Truyền hình Việt Nam chọn là Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu để mời phỏng vấn và phát sóng chương trình 30 phút trên VTV1; Được tín nhiệm bầu là Chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt, Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản (Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn thành lập), Phó Chủ tịch Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia, được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ nhiệm làm Thành viên chính thức Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Tư vấn cao cấp Chương trình Hành động hậu WTO của Chính phủ, và là thành viên tư vấn đối tác chiến lược trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF GCC Partner member advisory board).